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รายงานการประชุม 
 

คณะทํางานศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาํริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 8/2552 

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น. 
ณ ศูนยอํานวยการโครงการพฒันาตามพระราชดําริ อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

 

รายชื่อคณะทํางานที่เขาประชุม 
 

1. พลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาศูนยอํานวยการฯ ที่ปรึกษาพิเศษ 
2. นายสวัสดี  บุญชี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  ประธาน 
3. พันเอกภาณุวัชร  นาควงษม รองผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค        รองประธาน 
                     คณะทํางาน 
4. นายศราวุฒิ  ปงเขียว แทน (ดร.ชนะ  พรหมทอง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ที่ปรึกษาคณะทํางาน 
  และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
5. พันโทอมฤต  บุญสุยา แทนผูบังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองคฯ คณะทํางาน 
6. นายไชยสิทธิ์  วงศสาม แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
7. นายสกุล  มูลคํา แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม คณะทํางาน 
8. นายภัทวี  ดวงจิตร แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 คณะทํางาน 
9. นายสุวรรณ   ทองลวน แทนประมงจงัหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
10. นางเจอืมาศ  อุตสาห แทนสหกรณจงัหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
11. นายนิติธร  ทองด ี แทนผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 คณะทํางาน 
12. นายสมศักดิ์  สืบเครอื แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํจืดเชียงใหม คณะทํางาน 
13. นายประภาส  มหินชัย แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารงุพันธุสัตวเชียงใหม คณะทํางาน 
14. นายพงศศักดิ์  ชัยสิทธิ ์ แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  คณะทํางาน 
15. วาที่รอยตรเีอกพจน  เกษมกลุทรัพย  แทนผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกโรงเรียน เชียงใหม คณะทํางาน 
16. นายสมหวงั  รุงตระกลูชัย นายอําเภอสันปาตอง คณะทํางาน 
17. นายเจิมศักดิ์  กลั่นเรอืงแสง แทนหัวหนาสถานีพฒันาที่ดินเชียงใหม คณะทํางาน 
18. นายสนั่น  เผือกไร หัวหนากลุมวิชาการฯ  สํานักงานพฒันาที่ดนิเขต 6  คณะทํางานและ 
    เลขานุการ 
19. จ.ส.อ.เที่ยง  บุญมะยา แทนหัวหนาศูนยโครงการพฒันาตามพระราชดําริ จ.แมฮองสอน คณะทํางานและ 

  ผูชวยเลขานุการ 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายสุรพล  ชื่นเย็น    เกษตรอําเภอสันปาตอง 
2. นางรัตนาภรณ  กัญญาราช  เกษตรอําเภอสันทราย ชวยราชการโครงการพัฒนาตาม 

พระราชดําริ อําเภอสันปาตอง 
3. นายประดิษฐ  จอมปญญาเลิศ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง 
4. นายสุวิทย  ธรรมสิทธิ์   เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน สถานีพัฒนาที่ดิน 

เชียงใหม  
5. นายสุรศักดิ์  เวียงคํา   นายชางชลประทาน ระดับชํานาญงาน สํานักชลประทานที่ 1 
6. นายสานิต  เสริมเกษม   นายชางโยธา 4 เทศบาลตําบลบานกลาง 
7. นางสาวจุไรพร  แกวทิพย   นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
8. นายนิลภัทร  คงพวง   นักวิชาการเกษตร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
9. นางสาวสุภลักษณ  เรือนชมภู  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

 
เปดประชุมเวลา 14.00 น. โดยมี พลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาพิเศษของศูนยอํานวยการ ฯ        

เปนประธานการประชุม โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1) กิจกรรมและรูปแบบการทํางานของทุกหนวยงาน จะตองเรงดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย 

2) งบประมาณในปตอไปจะขอจากหนวยงานตนสังกัดที่ดําเนินงาน 

3) ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่สามารถทํางานดวยความรวดเร็ว และมีความกาวหนาอยางมาก 

หลังจากนั้นพลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาพิเศษ ไดมอบหมายใหนายสวัสดี  บุญชี ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประธานคณะทํางาน ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

มตทิี่ประชมุ: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  1.1) แนะนําผูชวยเลขาฯ คนใหม รอยเอกสราวฒุิ  คงรอด 

ประธานไดแนะนําผูชวยเลขาฯ คนใหมคือ รอยเอกสราวุฒิ  คงรอด แตเนื่องจากติดภารกิจจึงไม
สามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ได 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
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  1.2) การศกึษาดูงานของคณะอธบิดกีรมการปกครอง  วันที ่16 กรกฎาคม 2552 

คณะของผูอํานวยการสํานกังานบรหิารการปกครองสวนทองถิ่นศึกษาดูงาน  ณ ศูนยอํานวยการฯ 
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  โดยมีคณะทํางานใหการตอนรับและนําชมกิจกรรมภายในศูนยอํานวยการฯ 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7/2552  ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2552 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการฯ  ครั้งที่ 7/2552  ลงวันที่        
1 กรกฎาคม 2552  โดยไมตองแกไข 

มติที่ประชุม: รับทราบ  และพลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย  ชี้แจงวาในการจัดทํารายงานการประชุม 
ขอใหสรุปสาระการประชุมที่สําคัญใหครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมด เพื่อใหผูที่เกี่ยวของที่ไมไดเขารวมการ
ประชุมสามารถเขาใจถึงเนื้อหาในการประชุมไดอยางชัดเจน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานของหนวยงานตาง ๆ 

เรื่องที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุครั้งที่แลว 

  1) การเรงรัดการกอสรางอาคารอํานวยการและการตดิตามการขอใชงบประมาณเหลือจาย
จากการประมลู 
     งบที่เหลือไดขอเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางโรงเรือนกลาไม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ศาลาที่พักหก
เหลี่ยม  เปนเงินทั้งสิ้น 649,864.85 บาท   สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สนบัสนุนไปทางจังหวัดเชียงใหมแลว มีรายละเอียดคือ 

   1)  เรือนเพาะชํากลาไม ขนาด 10 x 16 เมตร ใชงบประมาณกอสรางจํานวน 280,697.80 บาท 
     2)  ปรับภูมิทัศนพื้นที่บริเวณดานขางอาคารจําหนายผลิตภัณฑ ขนาด 986 ตารางเมตร ใช
งบประมาณกอสรางจํานวน 220,000 บาท 

  3)  จัดซื้อครุภัณฑ ไดแก โตะ เกาอี้ ตูแช ตูเย็น เปนเงินจํานวน 71,000 บาท 
    4)  การสรางศาลาหกเหลี่ยม ใชงบประมาณจํานวน 82,000 บาท 

ถาหากไดรับงบประมาณ คาดวาการดําเนินงานจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  
  ที่ปรึกษาพเิศษแนะนําวาในการกอสรางอาคารใหม ถาหากวัสดุในการสรางอาคารเดิม อาทเิชน เสา  
ไมกระดานบางสวนยงัสามารถนํามาใชได ก็ใหพจิารณาใชวัสดุเดิมได  

มติทีป่ระชมุ: รับทราบ 
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  2) การปรับปรุงอาคารจาํหนายผลติภัณฑและการกอสรางอาคารเพิม่เติม 
  เกษตรอําเภอสันปาตองรายงาน ดังนี้  จะใชงบประมาณเหลือจายจาการกอสรางอาคารอํานวยการ 
  1) จัดซื้อครุภัณฑ ไดแก โตะ เกาอี้ ตูแช ตูเย็น เปนเงินจํานวน 71,000 บาท 
  2) การสรางศาลาหกเหลี่ยม ใชงบประมาณจํานวน 82,000 บาท 
 
  3) แบบของอาคารที่พกั 

นายชางโยธาประจําเทศบาลบานกลางชี้แจงรายละเอียดของแบบอาคารที่พัก งบประมาณการ
กอสรางเปนเงินจํานวน 5,698,000 บาท เปนอาคาร 2 ชั้น ซึ่งรวมทั้งคาใชจายในสวนของเฟอรนิเจอรและ
ครุภัณฑ สามารถจุคนนอนได 50 คน นอกจากนี้ภายในอาคารจะมีการติดตัง้เครื่องปรบัอากาศทั้งหมด มีหอง
รับรองผูบริหาร 2 หอง โดยชั้นลางจะเปนสวนของหองรับรองทั่วไป 

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  

ประธานแนะนําวาถาหากของบประมาณทางจังหวัดเชียงใหมในปงบประมาณ 2553 ไมทัน ก็ให
ขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 2554 ตอไป 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

 
  4) แบบของอาคารเลี้ยงสตัว  3 อาคาร 
  ขณะนี้ใหทางเทศบาลบานกลางประเมนิราคาแบบกอสรางกอน ประกอบดวยโรงเรือนเลีย้งสุกร  
1 โรง โรงเรือนเลี้ยงไก 2 โรง ใชสําหรับเลี้ยงไกพืน้เมืองและไกลูกผสม เนื่องจากทางกรมปศุสตัวมีแบบมาตรฐาน
ในการกอสรางโรงเรือน โดยจะตองใหโรงเลีย้งสัตวปกและสุกรตั้งอยูหางกนัประมาณ 25 เมตร เพราะฉะนั้นเวลา
วางผังกอสรางอาคารตองพิจารณาเรื่องดังกลาวนี้ดวย 

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  

ประธานชี้แจงวาขอใหทางอําเภอสันปาตอง  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  และฝายเลขาฯ  
ชวยติดตามแบบโรงเรือนที่ออกแบบไปแลวดวย   ที่ปรึกษาพิเศษเห็นวาการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตวควรสรางให
ถูกตองตามหลักวิชาการ  สําหรับเรื่องงบประมาณที่ใชนั้น  อยากใหประเมินราคาใหเสร็จโดยเร็ว   

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

 
  5) แบบของโรงเพาะเห็ด 
  โรงเพาะเหด็มี  2 โรง  ซึ่งแบงออกเปน  2 โซน  โดยใหทางเทศบาลบานกลางเปนผูออกแบบ 
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ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  

ที่ปรึกษาพิเศษ  สําหรับการสรางโรงเรือนเห็ดขอใหนําเอาวัสดุอุปกรณเดิมที่ยังสามารถใชงานไดมา
สรางดวย  สําหรับโรงเรือนตางๆ  ที่จะดําเนินการกอสราง  ขอใหเรงดําเนินการ  ทั้งนี้ประธานไดเสนอตัวอยาง
แบบฟอรมสําหรับของบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดเชียงใหมใหแกสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมดวย 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

 
  6) แบบของโรงผลิตปุยอินทรีย 
  คุณเจิมศักดิ์   กลั่นเรืองแสง  ตัวแทนจากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  ชี้แจงวาเดิมในป 2548  
งบประมาณในการสรางโรงผลิตปุยอินทรียจะใชประมาณ  1.5  ลานบาท  ในปจจุบันมูลคาการกอสรางจะ
เพิ่มขึ้นอีก   

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  
  ที่ปรึกษาพิเศษ  เพื่อเปนการชวยประหยัดงบประมาณของทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ฝากให
ทางสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการสรางโรงผลิตปุยอินทรียจากกรมพัฒนาที่ดิน
ในตนปงบประมาณ 2553  

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

  7) สรุปการฝกอบรมและดูงานศูนยอํานวยการฯ ของเดือนกรกฎาคม 2552 
  คุณสุรพล  ชื่นเยน็  เกษตรอําเภอสันปาตอง  รายงานสรุปผลการฝกอบรมและการศึกษาดูงานใน
ศูนยอํานวยการฯ  ประจําเดือนกรกฎาคม  2552  ดังนี้ 
  1) วันที่  1 กรกฎาคม  2552  คณะดูงานจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  จํานวน  30  คน 
  2) วันที่  16 กรกฎาคม  2552  คณะตรวจเยี่ยมและดูงานนําโดยอธิบดีกรมการปกครอง  จํานวน  
13  คน  นําโดยนายนาวิน  สินธุสอาด  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการปกครองสวนทองถิ่น 
  3) วันที่  28 กรกฎาคม  2552  คณะศึกษาดูงานจากกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  ตําบลบานเสด็จ  จังหวัดลําปาง  จํานวน  30  คน 
  4) วันที่  29-30  กรกฎาคม  2552  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  
รวมกับ  สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง  จัดฝกอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดยานางิ  มีเกษตรกรเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน  118  คน 
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ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  
  ที่ปรึกษาพิเศษอยากใหมกีารสรุปผลการฝกอบรมและการศึกษาดูงานของศูนยอํานวยการฯ  เปน
รายเดือนดวย  เมื่อสิ้นปงบประมาณแลวจะไดสรุปรวมเปนรูปเลมได   

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

  8) การจดัทําปายภายในศูนยอํานวยการฯ 
  การจัดทําปายประจําของแตละหนวยงานและบอกกิจกรรมดําเนินการ  สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

  9) รายงานประจําปของศูนยอาํนวยการฯ 
  สํานักงานสงเสริมการเกษตรเขตที่ 6  เปนผูรับขอมูลจากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  ไปปรับปรุง
แกไข  ทั้งนี้บางหนวยงานยังไมไดสงผลงานการดําเนินงานในปที่ผานมา  ขอใหชวยสงขอมูลใหแกทางสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6  เปนผูรวบรวมให  เพื่อจะไดทําเปนรูปเลม  นับจํานวนหนาทั้งเลม  และจัดพิมพตอไป  

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  
  เนื่องจากในปงบประมาณ  2552  ทุกหนวยงานไดดําเนินงานเกือบแลวเสร็จตามแผนแมบทแลว  
จึงขอใหสรุปผลการดําเนินงานในป  2552  เพื่อนํามารวมเลมเปนรายงานประจําป  2551  และ  2552  เขา
ดวยกัน   

ที่ปรึกษาพิเศษเห็นวาในเลมรายงานประจําปจะตองประกอบไปดวย  ประวัติความเปนมาของ
โครงการ  กิจกรรมดําเนินงานของทุกหนวยงานที่ชัดเจน  และควรจะเปนการทํางานที่บูรณาการรวมกัน  ขอให
เนนเนื้อหาที่สําคัญ  ไมจําเปนจะตองทําเลมใหหนามาก  ซึ่งเมื่อไดรวมเลมแลวจะไดนําไปเก็บไวที่ทํางาน  และ
เสนอตอผูบังคับบัญชาตอไป 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

  10) เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
  เดิมสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เปนผูพิมพเผยแพรจํานวนทั้งหมด 2,000 ฉบับ  
ในปนี้จะพิมพออกมาในรูปแบบคลายของเดิม  แตปรับเปลี่ยนสีที่ใชพิมพ  และจํานวนแผนพับที่จะจัดพิมพ
ทั้งหมด  3,000  ฉบับ 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
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  11) การจัดทาํวีดีทัศนแนะนําศูนยอํานวยการฯ 
  ยังไมมีความกาวหนาในสวนนี้  

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  
  ประธานพิจารณาวาควรจะมีฝายประชาสัมพันธของศูนยอํานวยการฯ  เพื่อรับผิดชอบในสวนของ
งานจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดําเนินการของศูนยอํานวยการฯ  สําหรับการจัดทําเวบไซตของศูนย
อํานวยการฯ  นั้น  ทางสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  มีเจาหนาที่ที่มีความสามารถและพรอมจะดําเนินการทําเวบ
ไซตใหได  จากนั้นจะไดทําการเชื่อมตอขอมูลใหแกทางจังหวัดเชียงใหมตอไป  โดยภายในเวบไซตจะประกอบไป
ดวยขอมูลตาง ๆ  อาทิเชน  รายงานประจําป  รายงานการประชุมประจําเดือนของคณะทํางาน   หรือใชเพื่อการ
สงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดภายในศูนยอํานวยการฯ  เปนตน 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการปฏบิัติงานของแตละหนวยงาน 

1. สํานักงานพัฒนาทีด่ินเขต 6 นายสนั่น  เผือกไร  หัวหนากลุมวชิาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน รายงาน
ดังนี ้

1) ใหการตอนรับคณะดูงานของผูอํานวยการสํานักงานบริหารการปกครองสวนทองถิ่น  กรมการ
ปกครอง 

2) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  ในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ  ของศูนยอํานวยการฯ 
3) ทําเรื่องขอตัวบุคลากรของสํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  มาชวยงาน

โครงการเห็ดภายในศูนยอํานวยการฯ  
4) ปรับปรุงเวบไซตของศูนยอํานวยการฯ  โดยไดเปดหนาเวบไซตบางสวนที่ดําเนินการเสร็จแลว

ใหแกที่ประชุมพิจารณา ปจจุบันเปดหนาเวปไซดฝากไวที่กรมพัฒนาที่ดิน (ldd.go.th) ในสวนของสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6 ทุกทานสามารถติดตามดูความเคลื่อนไหวกิจกรรมที่ดําเนินการของศูนยอํานวยการ ฯ รวมทั้ง
รายงานประชุมประจําเดือนได 

5) สําหรับงานทดสอบสาธิตการปลูกไมผล (ลําไย)  ขณะนี้ไดมีการเก็บผลผลิตออกจําหนายแลว  
พืชผัก  มีการปลูกแตงกวา  ผักกาดกวางตุง  ถั่วฝกยาว และบวบ  มีการนําผลผลิตออกจําหนายแลวบางสวน  
และขาวอินทรีย  กําลังอยูระหวางรอการปกดํากลาขาวหลังจากไถกลบโสนอัฟริกัน   เนื่องจากโสนอัฟริกันยังไม
ถึงระยะออกดอก  จึงยังไมไดไถกลบลงในแปลงปลูกขาวอินทรีย   นอกจากนี้จะเปนการดูแลรักษา  กําจัดวัชพืช  
และใหปุยตามความจําเปน 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
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2. สถานีพัฒนาที่ดินเชยีงใหม นายเจิมศกัดิ์  กลั่นเรอืงแสง  แทนหัวหนาสถานีพัฒนาที่ดนิเชียงใหม 
รายงานดังนี้  
  1) ใหการตอนรับคณะดูงานของผูอํานวยการสํานักงานบริหารการปกครองสวนทองถิ่น  กรมการ
ปกครอง 

2) แจกจายสารเรงพด. ตาง ๆ  ใหแกผูทีเ่ขาเยี่ยมชมศูนยอํานวยการฯ 
3) จัดทําโมเดลของศูนยอํานวยการฯ   ที่ เปนปจจุบัน   (รวมอาคารใหมที่จะสราง)   โดยใช

งบประมาณป  2552  ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม และนํามาเก็บไวที่ศูนยอํานวยการฯ  แลว 
4) แนะนําตัวคุณสุวิทย  ธรรมสิทธิ์  เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน  ยายมาจากสถานี

พัฒนาที่ดินจังหวัดแพร  จะมาเปนเจาหนาทีดู่แลศูนยอํานวยการฯ  แทนคุณเจิมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง  ซึ่งจะปลด
เกษียณในเดือนกันยายน  2552  นี้ 

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  
  ที่ปรึกษาพิเศษ  แนะนําวางานพัฒนาที่ดิน  ไมวาจะเปนเรื่องปุยตาง ๆ  หมอดิน  เปนหัวใจของการ
ดําเนินงานภายในศูนยอํานวยการฯ  ดังนั้นจึงอยากฝากวาควรใหความรูอยางครบวงจรแกผูเขาเยี่ยมชมศูนย
อํานวยการฯ  ดวย  สําหรับโมเดลของศูนยอํานวยการฯ  จัดทําไดดีมาก 
  ประธาน แนะใหทําศาลาหมอดินใหเปนจุดบริการ  ณ  จุดเดียว (One stop  service)  ใหมีการ
แจกจายปจจัยการผลิตตาง ๆ   เมล็ดพันธุพืชปุยสดที่ใชเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน  ควรมี stock  ไวแจกจายใหแก
ผูที่มาขอใชบริการอยางทั่วถึง  และมีวิทยากรดูแลใหความรูอยางทั่วถึง 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 

 
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม นายไชยสทิธิ์  วงศสาม  แทนเกษตรจังหวัดเชยีงใหม รายงานดังนี้  

  1) จําหนายพืชผักไดเปนจํานวนเงินทัง้สิ้น 1,850 บาท  
2) ขอสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลบานกลาง  ในการซื้อถังซีเมนตจํานวน  20  ถัง  เพือ่ใช

ปลูกผักพื้นบาน  เชนสาระแหน เปนตน รวมเปนเงินประมาณ  16,450  บาท     
3) การปรับปรุงแผนผังภายในศูนยอํานวยการฯ  ซึ่งนํามาติดที่ฝาผนังดานหนาอาคารเอนกประสงค  

ซึ่งใชเปนหองประชุมประจําเดือนของคณะทํางานชั่วคราว  ทั้งนี้จะไดมีการปรับเปลี่ยนขนาดและสีตัวอักษรใหม  
เนื่องจากตัวอักษรมีขนาดเล็ก  ทําใหอานไดยาก 

4) อบรมเกษตรกรหมูบานเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 120 คน ระหวางวันที่ 25-26 มิถุนายน 
2552 โดยใชงบของกรมสงเสริมการเกษตร 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
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4. สํานักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม  นายภัทวี  ดวงจิตร  แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 

  อางเก็บน้ําทําเสร็จไปแลว  60 เปอรเซ็นต   คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนกันยายน  2552   
สวนระบบน้ําจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคม   

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 
5. สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม  นายสุวรรณ  ทองลวน  แทนประมงจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี ้

 1) นําเอกสารคําแนะนําการเลี้ยงปลาไปให  ณ  จุดสาธิตการเลี้ยงปลา  และใหความรูแกเกษตรกรที่
อาศัยอยูในบานตัวอยาง  เพื่อใหชวยเปนวิทยากรบรรยายได 
 2) มีการวัดขนาดตัวปลา  มีจํานวนปลาที่มีขนาดตัวพอกินไดไมมากนัก  จึงแจกจายใหแกเกษตกรที่
อาศัยอยูใกลเคียง  สวนปลาตัวเล็กบางสวนไดนําไปลงเลี้ยงในบอปลาโรงเรียนทุงฟาบด  และบางสวนนําไปเลีย้ง
ทีศู่นยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

6. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม  นายสุวรรณ  ทองลวน  แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม รายงานดังนี้ 

นํากบและปลากลบัไปเลี้ยงตอที่ศนูยวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดเชยีงใหม  

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

7. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม  และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม  นายประภาส  
มหินชัย  แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม  และปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  1) แมสุกรคลอดลูก  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 จํานวน 1 แม  ไดลูกเปนตัวผูจํานวน 4 ตัว  ตัวเมีย
จํานวน 7 ตัว 
  2) การสงเสริมเกษตรกรใหเลี้ยงสัตว  โดยการจําหนายใหในราคายอมเยา  และนํารายไดไปใชใน
การซื้ออาหารเลี้ยงสัตว  เนื่องจากในปแรกยังไมไดตั้งงบประมาณขอรับการสนับสนุนในสวนนี้ 
  2.1) ลูกสุกรพันธุลารจไวทตัวผูจํานวน 4 ตัว  ตัวเมียจํานวน 7 ตัว โดยจําหนายใหกับเกษตรกร
จํานวน 2  ราย  เปนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท  โดยสุกรตัวเมีย 7 ตัว  ใหนําไปผสมเพื่อเปนแมสุกรลูกผสมได
ประมาณ 70 แมตอป  เมื่อไดลูกสุกรผสมแลวเลี้ยงจนเปนแมพันธุแลวผสมจะไดลูกสุกรขุนจํานวน  1,400  ตัวตอ
ป  (สุกร  1 แมจะผลิตลูกไดประมาณ 20 ตัวตอป) 
  2.2) จําหนายไกสามสายพันธุจํานวน  360 ตัว  เปนเงิน  27,072  บาท 
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  2.3) จําหนายไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดําจํานวน  67  ตัว  ใหแกเกษตรกรจํานวน  5 ราย  เปนเงิน
1,155 บาท  โดยนําไปเปนพอ-แมพันธุ  เพื่อขยายใหกับเกษตรกรรายตอไป 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
  ประธานพิจารณาวานอกจากจะเปนการสาธิตการเลี้ยงสัตวแลว  ยังมีการจําหนายใหแกเกษตรกร
ดวย  ไมทราบวามีแผนการติดตามผลความสําเร็จหรือไม  ถายังไมมีก็ขอฝากใหมีการติดตามดวย 

  ที่ปรึกษาพิเศษพิจารณาวาหลังจากการจําหนายสัตวแลว  ควรจะมีการชี้แจงรายรับ-รายจายใหแก
ที่ประชุมทราบดวย  เพื่อใหการทํางานเปนระบบยิ่งขึ้น 

  มติที่ประชมุ: รับทราบ  
 

8. สํานักงานสหกรณเชียงใหม  นางเจือมาศ  อุตสาห แทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้ 
  1) ใหการตอนรับคณะดูงานของผูอํานวยการสํานักงานบริหารการปกครองสวนทองถิ่น  กรมการ
ปกครอง  ในวันที่  16  กรกฎาคม  2552 
  2) การจะจัดระบบสหกรณภายในศูนยอํานวยการฯ  ทําไดโดยจะตองเปนสหกรณรานคาและมี
สมาชิกประมาณ 30 คน   

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
ประธานชี้แนะวาควรจะมีการจัดระบบสหกรณภายในศูนยอํานวยการฯ  โดยที่ปรึกษาพิเศษแนะวา  

ถาหากผลผลิตภายในศูนยอํานวยการฯ  มีไมมากชนิดที่จะนํามาจําหนาย  ก็ใหนําเอาสินคา  OTOP  ของแตละ
ตําบลมาจัดจําหนายได 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

9. สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่ 1  นายนิติธร  ทองด ี แทนผูอํานวยการสํานักงานวิจยั
และพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 รายงานดังนี้  
  1) มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยไดทั้งหมดจํานวน 1,437 กิโลกรัม จําหนายไดเงินทั้งสิ้น 9,435 บาท 
เบื้องตนวางแผนจะราดสารโพแทสเซียมคลอเรตในเดือนกรกฎาคม แตไมสามารถทําไดเนื่องจากดินมีความชื้น
มากเกินไป จึงตองรอจนกวาพื้นดินจะแหง นอกจากนี้ยังมีกิ่งตอนลําไยจํานวน 870 กิ่ง ถาจําหนายก็ราคากิ่งละ 
10 บาท ถาหากหนวยงานใดตองการก็ทําเรื่องขอมาได และไดแจกจายใหแกโรงเรียนทาโปงไปจํานวน 150 ตน 
  2) สําหรับผักหวาน มีการเก็บออกขายไดสัปดาหละประมาณ 1 กิโลกรัม ตนพันธุผักหวานมีจํานวน 
200-300 ตน  และยังมีกิ่งผักหวานจําหนายจํานวน 860 กิ่ง ขายราคาถูก ถาหากหนวยงานใดตองการก็ใหทํา
เรื่องขอมาได ซึ่งไดแจกจายใหแกหนวยทหารพัฒนาที่ 3 จ.ลําปาง จํานวน 200 ตน และโรงเรียนทาโปงไปจํานวน 
150 ตน 
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  3) เขารวมบรรยายในแปลงสาธิตการปลูกนอยหนา ลําไย มะมวง  ในชวงที่คณะจากกรมการ
ปกครองมาศึกษาดูงานภายในศูนยอํานวยการฯ  เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม  2552 ที่ผานมา 
  4) กลวยหอมทอง จะมีการตัดขายไดเรื่อยๆ และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว สามารถขุดหนอออกไป
ขยายพันธุตอได 
  5) ตนมะมวงที่ปลูกมีพันธุน้ําดอกไม  มหาชนก  จํานวนทั้งหมด  94  ตน  ระยะปลูก  2 × 2  เมตร  
คาดวาปหนาจะติดผล 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
  ที่ปรึกษาพเิศษเหน็วาควรจะปลกูตนชะอมเปนแนวรั้ว สําหรับการปลูกลําไย และมะมวง ควรจะให
ความรูเรื่องการตอนกิ่งแกเกษตรกรที่สนใจดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

10. ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม นายสกุล  มูลคํา แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม รายงานดังนี้ 

1) การพัฒนาพันธุขาวพื้นเมือง  ไดทําการตกกลาขาวก่ําจาํนวน 3 สายพันธุ  โดยเนนพนัธุที่มีสีของ
ขาวกลองเปนสีดํา 

2) ไดตกกลาขาวเหนียว กข.6 ขาวเหนียวสันปาตอง  ขาวดอกมะลิ 105  และ กข.15 สําหรับปลูกใน
แปลงผลิตขาวอินทรีย  คาดวาจะทําการปกดําในกลางเดือนสิงหาคม 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
11. สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม วาที่รอยตรี

เอกพจน  เกษมกุลทรัพย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. อําเภอสันปาตอง แทนผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม รายงานดังนี้  
  1) ใหความรูแกเกษตรกร อบรมเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น โดยไดรับงบประมาณศูนยเกษตรยั่งยืน  
เกษตรกรมีความรู ความเขาใจ เขียนเปนหลักสูตรในป 2553 เพื่อยกระดับความรูไปใหแกเพื่อนเกษตรกรได 
  2) ไดรับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดทําหองครัว โรงเลี้ยงสุกร และบอแกส
ชีวภาพ ประสานกับเกษตรกรบานดอนเจียง อ.แมแตง มา ใหความรูแกเกษตรกรเรื่องการทําบอแกสชีวภาพ 
  3) ไดรับความอนุเคราะหสุกรจํานวน  5  ตัว  จากกรมปศุสัตว 
  4) ผักหวานที่ปลูกในศูนยอํานวยการฯ  มีรสชาดดี  จึงมีคณะครูจาก สํานักงาน กศน.ขอผักหวานไป
ใชทําอาหารเลี้ยงเจาหนาที่จํานวน  100  คน ที่รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่  7  สิงหาคม  
2552  ณ  บานแมลอบ  อ.อมกอย  จ.เชียงใหม 



 12 

  5) เนือ่งจากอําเภอสันปาตองมีทั้งหมด 120 หมูบาน ถามีเกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย 1 คนตอ 1  
หมูบาน โดยจะตองมีการรับรองจากคณะทํางานระดับอําเภอใหเปนเกษตรอินทรียจริง ดังนั้นทั้งอําเภอจะมผีูผลติ
เกษตรอินทรียทั้งสิ้นจํานวน 120 คน ถาทําเปนตลาดนัดอินทรียไดจะดีมาก จึงมีขอเสนอในการจัดทําตลาดนัด
อาชีพพอเพียงระดับอําเภอ ซึ่งไดเสนอในที่ประชุมอําเภอสันปาตองแลว จากผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนที่นา
พอใจ เกษตรกรไดนําความรูไปใชในการบริโภคในครัวเรือนและบริหารระบบการตลาด ดังนั้นจึงตองการสํารวจ
ขอมูลใหเปนกิจจะลักษณะ จึงไดจัดทําแบบสํารวจขอมูลเกษตรกร โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลสวนตัว 
ขอมูลดานผลผลิตเกษตรกรรมคือการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว และขอเสนอแนะ ซึ่งประกอบดวย สถานที่ตั้งใน
การขายสินคา กําหนดชวงเวลาในการขายสินคา (วัน/เวลา) ความตองการใหสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสนับสนุน และจะไดรับแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรคืนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เพื่อดูวาการ
ตอบรับเปนอยางไร สวนทองถิ่นจะไดสนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาโครงการหรือพัฒนาการตลาดตอไปได
อยางถูกตอง 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  
  รองประธานตั้งขอสังเกตวา ในแบบสอบถามมีแตพืชและสัตว ซึ่งในความเปนจริงอาจจะมีสวนอืน่ ๆ  
ดวย ไมทราบวาแบบสอบถามจะสามารถสะทอนความเปนจริงไดมากนอยอยางไร ดังนั้นเห็นวาควรจะเพิ่มเติม
อาชีพอื่น ๆ ดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

12. อําเภอสันปาตอง  นายสมหวัง  รุงตระกูลชัย  นายอําเภอสันปาตอง รายงานดังนี้ 

  1) คณะดูงานของอธิบดีกรมการปกครองฝากขอบคุณคณะทํางานที่ใหการตอนรับ  เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา  

2) การตั้งศูนยขยายผลใน 13 ศูนยขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนผลการดําเนินงานจํานวน 10,000 บาท ในแตละ อบต. และจํานวน 30,000 บาท ในแตละ
เทศบาล ซึ่งทองถิ่นจะนําไปซื้อผลิตภัณฑหรือปจจัยที่ใชในเศรษฐกิจพอเพียงตอไป ขณะนี้ยังขาดไปอีก  5  แหง  

ขอคิดเห็นทีป่ระชุม:  

ที่ปรึกษาพิเศษ ชี้แนะวาการขยายผลไปสูกลุมเปาหมายใหเปนรูปแบบที่ดี  เพื่อใหเปนประโยชน
อยางแทจริง  การคัดเลือกกลุมเปาหมายบุคคลตองดูวาไดรับประโยชนจริง  

มติที่ประชุม: รับทราบ 

13. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย นายศราวุฒิ  ปงเขียว แทน ดร.ชนะ  
พรหมทอง ที่ปรกึษาคณะทํางาน รายงานดังนี้ 
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  1) ทําการผลิตเห็ดจํานวน  2  ชนิดไดแก  เห็ดนางรมดอย และนางฟาภูฐาน  ในเดือนกรกฎาคมได
ผลิตกอนทั้งหมดจํานวน 580 กอน  ทําการบมกอนเชื้อเห็ดจํานวน 580 กอน  และเปดดอกเพื่อเก็บผลผลิต
จํานวน  1,740  กอน 
  2) การออกแบบโรงเพาะเห็ด  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของเทศบาลตําบลบานกลาง 
  3) การจัดสรางเตานึ่งฆาเชื้อ  อยูระหวางการประสานงานกับทางหนวยงาน  
  4) วันที่  1 กรกฎาคม 2552  เขารวมจัดจุดใหความรูแก  คณะดูงานจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยการจัดบอรดใหความรูในการผลิตเห็ด  และจัดแสดงซุมเห็ดใหด ู
  5) วันที่  16 กรกฎาคม 2552  เขารวมจัดจุดใหความรูแก คณะตรวจเยี่ยมและดูงานจากอธิบดีการ
ปกครอง  โดยการจัดบอรดใหความรูในการผลิตเห็ด  และจัดแสดงซุมเห็ดใหด ู

6) วันที ่ 28 กรกฎาคม  2552  เขารวมจัดจุดใหความรูแก  คณะศึกษาดูงานจาก กรรมการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนลียีการเกษตร ตําบลบานเสด็จ จังหวัดลําปาง  โดยการจัดบอรดใหความรูในการ
ผลิตเห็ด  และจัดแสดงซุมเห็ดใหด ู

7) วันที่ 29 และ 30 กรกฎาคม  2552  จัดการฝกอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดยานางิ รวมกับ 
สํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง โดยมีเกษตรกรเขารวมการฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 118 คน  โดยในเนื้อหาการ
บรรยายและฝกปฏิบัติครบทุกขั้นตอนของหลักการผลิตเห็ด 

มติที่ประชมุ: รับทราบ 
 

14. ศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดําริสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  จ.ส.อ.เที่ยง  บุญมะยา     
ไดรายงานเกี่ยวกับรายรับ-จาย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 จากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 
ภายในศูนยอํานวยการฯ ดังนี้ 

ลําดบั หนวยงาน ยอดยกมา รายรับ รวมรับ รายจาย คงเหลือ 

1. สนง. ปศุสัตวเชียงใหม 10,644 35,827 46,471 13,485 32,986 
2. สนง. เกษตรเชียงใหม 3,750 1,850 5,600 1,010 4,590 
3. สวพ.1 1,877 1,470 2,177 300 1,877 
4. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

น้ําจืดเชียงใหม 
1,877 290 2,167 100 2,067 

5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

14,767 - 14,767 - 14,767 

 รวม 31,038 39,697 70,735 15,565 55,170 
 

 



 14 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

การใชจายเงินตองพิจารณาจากมติที่ประชุม จะใชจายอะไรตองชี้แจงใหทราบรวมกันดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1. การจัดงานวันแมแหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2552 

  นายอําเภอสันปาตองเสนอวาปนี้จะไดจัดงานที่ที่วาการอําเภอสันปาตอง  โดยจะมีกํานัน  
ผูใหญบานมารวมงานกัน  เนื่องจากศูนยอํานวยการฯ  มีการกอสรางในพื้นที่  จึงไมสะดวกในการจัดงาน 

ขอคิดเห็นที่ประชุม:  

  ประธานพิจารณาวาควรจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดําเนินงานของแตละหนวยงานดวย 

มติที่ประชุม: รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

1. การกอสรางบานเกษตรกรตัวอยาง 

ทีป่รึกษาพิเศษ  สอบถามถึงความแข็งแรงของบานเกษตรกรตัวอยาง   เนื่องจากยังมีพื้นที่วางจึง
ตองการจะสรางบานเกษตรกรตัวอยางเพิ่มอีก  1 หลัง   

ขอคิดเห็นที่ประชมุ:  
ทางตัวแทนสํานักงาน กศน.  เห็นดวยถาหากจะมีการสรางบานเกษตรกรตัวอยางเพิ่ม  แตเปนหวง

เรื่องงบประมาณในการสราง  นอกจากนี้ที่ปรึกษาพิเศษเสนอวาควรจะตองคัดเลือกคนที่จะเขามาอาศัยใหดี 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
2. ศูนยการเรียนรูชุมชน 

ทีป่รึกษาพิเศษ เสนอใหคณะทํางานระดับอําเภอ  ใหอบต. มีสวนรวมในการประชุมดวย  ปราชญ
ชาวบานที่ไดรับรางวัลดานการเกษตร  ที่อยูในอําเภอสันปาตองหรือวาอําเภอใกลเคียง  ควรจะไดนําเขามาเปน
วิทยากรใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากชาวบานทําดวยมือและเลาจากประสบการณของตนเอง 

มติที่ประชุม: รับทราบ  
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3. การจัดทําปาย บอรดนิทรรศการ 

ที่ปรึกษาพิเศษ  เสนอวาตองทําใหชัดเจน  มีบอรดนิทรรศการประจําศูนยอํานวยการฯ  หนวยงานใด
ยังไมมีก็ขอใหจัดทําตามความเหมาะสมได   

มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

2. การประชุมครั้งตอไป 

การประชุมครั้งตอไป เมื่อกําหนดวันเวลาที่จะประชุมไดแลว จะใหฝายเลขาฯ แจงใหทราบทาง 
เวบไซตของสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 (http://www.giswebr06.ldd.go.th/ldd06/sanpatong/index.html) 
หรือแจงใหทราบตอไป 

มติที่ประชุม: รับทราบ  

 
ปดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

(นางสาวจุไรพร   แกวทิพย) 
ผูจดบันทึกการประชุม 

 
 

(นายสนัน่   เผือกไร) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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